



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. ญี่ปุ่น

- รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายเตรียมพร้อมวัคซีน COVID-19

#### ๒. บังกลาเทศ

- บังกลาเทศเตรียมย้ายชาวโรฮิงจาไปอาศัยบนเกาะ Bhasan Char

๑. ญี่ปุ่น : รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายเตรียมพร้อมวัคซีน COVID-19

ญี่ปุ่น ได้ออกกฎหมายเพื่อเตรียมบริหารจัดการจ่ายแจกวัคซีน COVID-19 วุฒิสภาญี่ปุ่นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างกฎหมายที่จะแก้ไขกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ภูมิคุ้มกันและการกักกันโรคเพื่อจัดการกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 กฎหมายดังกล่าวระบุว่า ประชาชนมีหน้าที่ที่จะได้รับวัคซีน COVID-19 และการฉีดวัคซีนนั้นจะดำเนินการโดยเทศบาลท้องถิ่น รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากพบว่าวัคซีนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายค่าดูแลรักษาให้ นอกจากนี้ ก็จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทสำหรับความเสียหายใดก็ตามที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจากการได้รับวัคซีน นอกจากร่างกฎหมายนี้แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นจะเริ่มเตรียมการเพื่ออนุญาตให้มีการจำหน่ายวัคซีนได้ โดยการจัดหาผู้แข่งที่จำเป็นเพื่อเก็บรักษาวัคซีนดังกล่าว

ญี่ปุ่นมีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชียแบบมีข้อจำกัด โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าแบบเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จากประเทศต้นทางในทวีปเอเชียที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี อาทิ จีน ไต้หวัน โดยมีข้อกำหนดว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นลบ แจ็งรายละเอียดตารางการเดินทางก่อนเข้าญี่ปุ่น และเมื่อถึงญี่ปุ่นต้องมีพาหนะและคนนำเที่ยวที่ได้รับการว่าจ้างต่างหาก รวมทั้งต้องแยกโรงแรมที่พักและจุดหมายท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัว และรายงานข้อมูลสุขภาพทุกวัน ทั้งนี้ ปัจจุบันญี่ปุ่นอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้เฉพาะนักธุรกิจ และต้องผ่านมาตรการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน

ที่มา [www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201202\\_17/](http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201202_17/)

๒. บังกลาเทศ : บังกลาเทศเตรียมย้ายชาวโรฮิงจาไปอาศัยบนเกาะ Bhasan Char

บังกลาเทศกำลังพิจารณาแผนเตรียมการเคลื่อนย้ายชาวโรฮิงจาบางส่วนจากค่ายผู้อพยพ Cox's Bazar ไปยังเกาะ Bhasan Char เพื่อลดภาระและความแออัดในค่ายผู้อพยพ ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลว่าเกาะดังกล่าวยังไม่มีความพร้อมและยังไม่เคยมีผู้อาศัยมาก่อน รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อกภัยพิบัติ แต่ทางการบังกลาเทศยืนยันจะไม่มีการบังคับให้ชาวโรฮิงจาไปอาศัยบนเกาะดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับชาวโรฮิงจาได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน แคมป์ใกล้เมืองชายแดน Cox's Bazar เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมโรฮิงจามากกว่า ๑ ล้านคนที่หลบหนีจากเมียนมาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลังจากการปราบปรามโดยทหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกมีคำสั่งให้เมียนมาปกป้องชาวโรฮิงจาจากการทารุณกรรมหลังจากเกมเบียดเบียนฟ้องข้อหาว่าถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเมียนมาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดต่อชาวโรฮิงจาไม่พบหลักฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ บังกลาเทศที่มีประชากรหนาแน่นและมีผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้น และต่อต้านชาวโรฮิงจามากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากเจรจา รอบสองจะมีการส่งชาวโรฮิงจาจากกลับเมียนมาในเดือนสิงหาคม

ที่มา [www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh-idUSKCN20K29G](http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh-idUSKCN20K29G)

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓